



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/๐๕๙๕๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ ๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๒.๓/๑๕๙๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอหารือเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๓ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเด็นต่างๆ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus ในการพิจารณาต้องใช้ข้อมูล ณ วันที่ผู้ขอยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาว่างานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารซึ่งจัดอยู่ใน Quartile ใดของ Scopus ให้พิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่วารสารได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

๒. กรณีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) ในการพิจารณาต้องใช้ข้อมูล ณ วันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาว่างานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) ให้พิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๓. กรณีค่า life-time h-index (Scopus) ในการพิจารณาต้องใช้ข้อมูล ณ วันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาค่า life-time h-index (Scopus) ให้พิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๔. กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ขอหารือว่าแหล่งทุนที่ได้รับจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีข้อสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทุนวิจัยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี จะถือว่าเป็นแหล่งทุนจากภายนอกสถาบัน หรือไม่ อย่างไร

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีแหล่งทุนที่มาจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุน
รัฐบาล) หรือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง
หากมีการตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางเป็นผู้จัดสรรทุนและคณะกรรมการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนจากภายนอกสถาบัน สามารถนับเป็นแหล่งทุนภายนอก
สถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘